



สารคุณศาสตร์

เอกสารประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

บัณฑิตครุศาสตร์ - วิชาการครบครัน ยึดมั่นคุณธรรม ชี้นำสังคม

ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๖๘ ประจำวันที่ ๘ - ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๐

ที่ปรึกษา

ผศ.ดร.วีระยุทธ ชาดะกาญจน์

อ.เรวัตกร แซ่ฮ่วย

อ.สุภาวดี หนูเจริญ

ผศ.จตุพร อัครโสวรรณ

อ.เบญจพร ชนะกุล

กองบรรณาธิการ

ประจำสัปดาห์

อ.สุภาวดี หนูเจริญ

บรรณาธิการ

อ.จรงใจ มนต์เลี้ยง

อ.กุสุมา ใจสบาย

อ.วิชาดา ตันตระกูล

ผศ.นิลรัตน์ นวกิจไพฑูรย์

ผศ.เชริษา ใจแผ้ว

พิมพ์ / COPYPRINT


นางสุพิศรา เต็มรัตน์




ถือแถมจาก ปก.



สวัสดิ์คະ สารครุศาสตร์ประจำสัปดาห์นี้ เป็นฉบับแรกประจำภาคการศึกษา
ที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๐ จึงขอสรุปกิจกรรมของคณะครุศาสตร์ที่ได้ดำเนินการมาแล้ว
ดังนี้

 ขอแสดงความยินดี กับอาจารย์อโนทัย ประสาน ซึ่งได้โอนมาจาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มาสังกัดคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช เริ่มปฏิบัติการสอนตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๐
และขอแสดงความยินดีกับอาจารย์อุกฤษฏ์ ธาณิรัตน์ ประจำตามสัญญาจ้าง สังกัด
หลักสูตรสาขาวิชาพลศึกษา สำหรับอาจารย์พิเศษรายชั่วโมงซึ่งสังกัดคณะครุศาสตร์
ประกอบด้วย ดร.ส่งศรี ชมภูวงศ์ (ข้าราชการบำนาญ) ผศ.เกษร รอดเดช(ข้าราชการ
บำนาญ) ผศ.อรภัทร สิทธิรักษ์(ข้าราชการบำนาญ)ผศ.วินิจ วรรณถนอม (ข้าราชการ
บำนาญ) ผศ.ประหยัด เกษม (ข้าราชการบำนาญ) ผศ.ณิชาวัฒน์ ศรีสุขใส
(ข้าราชการบำนาญ) อาจารย์ชานาญ นานาผล (โรงเรียนปากพูน) อาจารย์เพชรฤทัย
ออกนิษฐ์ (ผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลออกนิษฐ์) และอาจารย์ปณัฐศักดิ์ แก้วพุงรังสี


 **งานด้านหลักสูตร** ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้เห็นชอบ
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา และประกาศนียบัตร
บัณฑิต สาขาวิชาชีพอครู และเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร ๕ ปี)
จำนวน ๗ หลักสูตร คือ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
คณิตศาสตร์ จิตวิทยาและการแนะแนว พลศึกษา ภาษาไทย วิทยาศาสตร์และสังคม
ศึกษา และคณะครุศาสตร์ ได้ส่งหลักสูตรดังกล่าวเพื่อให้สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
รับรองหลักสูตร ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๐ แล้ว


ส่วนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร ๕ ปี) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ อยู่
ในระหว่างปรับปรุงหลักสูตรและจะเข้าสภาวิชาการ ในวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๐
และจะเปิดรับนักศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๑ จำนวน ๓๐ คน





บรรณาธิการ

ความเป็นครูดีเด่น มุ่งเน้นคุณธรรม นำชุมชนพัฒนา

 **งานด้านการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา** ขณะนี้คณะครุศาสตร์กำลังพัฒนาหลักสูตร ปรัชญา ดุษฎีบัณฑิต และศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารนวัตกรรมการพัฒนา โดยในปีการศึกษา ๒๕๕๑ นี้จะเปิดการเรียนการสอนระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารนวัตกรรมการพัฒนา ซึ่งรายละเอียดเพิ่มเติมจะแจ้งให้ทราบเป็นระยะๆ ต่อไป ส่วนระดับปริญญาโทสาขาการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน จะเปิดรับนักศึกษารุ่นที่ ๒ ในปีการศึกษา ๒๕๕๑ นี้เช่นกัน จำนวน ๓๐ คน

 **หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู** จะเปิดรับนักศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๐ จำนวน ๕๐ คน รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๓-๒๑ มีนาคม ๒๕๕๑ นี้ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา จะเปิดรับนักศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๑ จำนวน ๕๐ คน

 **งานด้านการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี** จะเปิดรับนักศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๑ คณะครุศาสตร์ จะเปิดรับนักศึกษา จำนวน ๖ สาขาวิชา รวม ๑๘๐ คน คือ สังคมศึกษา (๓๐ คน) พลศึกษา (๓๐ คน) วิทยาศาสตร์ (๓๐ คน) การศึกษาปฐมวัย (๓๐ คน) ภาษาไทย (๓๐ คน) และภาษาอังกฤษ (๓๐ คน)

 **งานด้านฝึกประสบการณ์** เนื่องจากคณะครุศาสตร์ ได้ปรับแนวการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ ๔ โดยได้ปรับตามโครงการครูสหกิจ ซึ่งขณะนี้นักศึกษาอยู่ในระหว่างฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูชั้นปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาเป็นระยะเวลา ๑ ปี (๒ ภาคการศึกษา) เริ่มจากภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๐ และภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๑ และจะกลับมาเรียนอีก ๑ ภาคการศึกษา คือในภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๑ ซึ่งขณะนี้อาจารย์นิเทศก์วิชาเอกและอาจารย์นิเทศก์ประจำโรงเรียนได้ออกไปนิเทศนักศึกษากลุ่มดังกล่าว โดยเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๐ รายละเอียดการนิเทศได้แจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบแล้ว

ส่วนนักศึกษาครุศาสตร์ ชั้นปีที่ ๓ หลักสูตรสาขาวิชา คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์และสังคมศึกษา ซึ่งจะออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ชั้นปฏิบัติการนิเทศวิชาชีพครู ๒ ในวันที่ ๗-๓๑ มกราคม ๒๕๕๑ **หลักสูตรสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย** จะออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ชั้นปฏิบัติการนิเทศวิชาชีพครู ๒ ในวันที่ ๓-๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๐ **หลักสูตรสาขาวิชาพลศึกษา** ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ชั้นการศึกษา สังเกตและการมีส่วนร่วม ในวันที่ ๓-๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๐ และ**หลักสูตรสาขาวิชาการวัดผลการศึกษาและเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา** ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูชั้นการทดลองสอน ในวันที่ ๗ มกราคม - ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ ส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมจะแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบต่อไป

รายชื่อสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการครูสหกิจ

และปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๐

มีจำนวน ๑๗ โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ, เจริญมอุดมภาคใต้, เบญจมาชชุทิศ, ท่านครุณาณวโรภาสอุทิศ, สตรีทุ่งสง, ฉวางรัชดาภิเษก, ทุ่งสง, ทุ่งใหญ่วิทยาคม, บางขันวิทยา, หัวไทรบำรุงราษฎร์, ชะอวด, ปากพั่น, สตรีปากพั่น, ลีชลคณาธารวิทยา, ท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา, ลีชลประชาสรรค์ และปทุมานุกูล



**ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่ตอบแบบสอบถามในการให้คำปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2550 ภาพรวมของคณะครุศาสตร์**

ที่	รายการประเมิน	ระดับความคิดเห็น (n = 264)		ความหมาย
		\bar{X}	S.D.	
1	ช่วยให้นักศึกษาได้เรียนรู้ข้อบังคับและกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย	4.15	.72	มาก
2	ช่วยให้นักศึกษาเข้าใจหลักสูตร แผนการเรียนและการเลือกวิชาเรียน	4.09	.73	มาก
3	ช่วยแนะนำและดูแลในการลงทะเบียนเรียนตามโครงสร้างหลักสูตรและระเบียบข้อบังคับ	4.17	.82	มาก
4	ให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาเกี่ยวกับปัญหาทางการเรียน และติดตามผลการเรียนอย่างสม่ำเสมอ	4.15	.88	มาก
5	ให้คำปรึกษาและชี้แนะในการทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์กับนักศึกษาโดยไม่ส่งผลกระทบต่อการศึกษา	4.16	.77	มาก
6	ช่วยให้นักศึกษามีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ วิชาเรียน อาจารย์ และเพื่อนนักศึกษาด้วยกัน	4.16	.80	มาก
7	ให้คำแนะนำในการศึกษา ค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติม	4.04	.84	มาก
8	ให้ข้อมูลแนวทางที่เป็นประโยชน์ เช่น ในเรื่องทุนการศึกษา การพัฒนาตนเอง ด้านวิชาการ และการเพิ่มพูนทักษะพิเศษ ได้แก่ คอมพิวเตอร์ ภาษาต่างประเทศและการฝึกทักษะอาชีพเสริม ฯลฯ	4.03	.89	มาก
9	การจัดตารางเวลาให้คำปรึกษาเพื่อเป็นการสร้างโอกาสให้นักศึกษาที่เข้าพบ	4.00	.90	มาก
10	การจัดบรรยากาศที่เป็นกันเองในการให้คำปรึกษา ช่วยเหลือและเป็นที่พึ่งแก่นักศึกษาเมื่อมีปัญหา	4.12	.84	มาก
11	มีการเอาใจใส่ ดูแลความประพฤติและความเป็นอยู่ของนักศึกษาโดยสม่ำเสมอ	4.24	.85	มาก
12	หาโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมกับนักศึกษาและให้กำลังใจกับนักศึกษาเมื่อเผชิญปัญหาและสามารถแก้ปัญหาด้วยตนเองได้	4.14	.84	มาก
รวม		4.08	.66	มาก

จากตารางระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่ตอบแบบสอบถามจำนวน ๒๖๔ คน จาก 6 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ภาษาไทย จิตวิทยาและการแนะแนว สังคมศึกษา เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา และวิทยาศาสตร์ ผลปรากฏว่าการให้คำปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2550 อยู่ในระดับ**มาก** (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.08) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ด้านที่มีระดับความพึงพอใจสูงสุด คือ มีการเอาใจใส่ ดูแลความประพฤติและความเป็นอยู่ของนักศึกษาโดยสม่ำเสมอ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.24) รองลงมาคือช่วยแนะนำและดูแลในการลงทะเบียนเรียนตามโครงสร้างหลักสูตรและระเบียบข้อบังคับ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.17) และให้คำปรึกษาและชี้แนะในการทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์กับนักศึกษาโดยไม่ส่งผลกระทบต่อการศึกษาและช่วยให้นักศึกษามีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ วิชาเรียน อาจารย์ และเพื่อนนักศึกษาด้วยกัน (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.16)